

Số: 09/TB-TTN&MTr

Vị Xuyên, ngày 31 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử

Kính gửi: Quý khách hàng

Trung tâm dịch vụ Cấp thoát nước và Môi trường huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và chia sẻ của quý khách hàng với các dịch vụ của Trung tâm trong thời gian qua.

Đề hoà nhập với xu hướng phát triển chung thực hiện quy định của Chính phủ tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, ngày 19/10/2020 quy định về hoá đơn chứng từ khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ.

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành về khởi tạo, phát hành, sử dụng hoá đơn điện tử trong cung ứng hàng hoá và dịch vụ, Trung tâm dịch vụ Cấp thoát nước và Môi trường huyện Vị Xuyên chính thức chuyển đổi từ hình thức hoá đơn giấy sang hình thức hoá đơn điện tử trong dịch vụ thanh toán tiền nước, dịch vụ vệ sinh môi trường và lắp đặt kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

(Kỳ thanh toán tiền nước tháng 12 năm 2021, dịch vụ PVSMT năm 2022 và dịch vụ lắp đặt đồng hồ nước năm 2022)

Khi thanh toán tiền nước với hình thức thanh toán hoá đơn điện tử, quý khách hàng sẽ nhận phiếu thu tiền nước từ nhân viên thu ngân.

Đầu tháng Từ ngày 05 đến ngày 07 Quý khách hàng sẽ nhận được tin nhắn thông báo về chỉ số nước sử dụng của mình bằng tin nhắn SMS.

Ngoài ra Quý khách hàng có thể cài ứng dụng (**NUOCSACH**) để theo dõi tình hình sử dụng nước của mình và kiểm tra hóa đơn của khách hàng trên ứng dụng đó.

Đối với các cơ quan nhà nước, các công ty Trung tâm dịch vụ cấp thoát nước & môi trường sẽ gửi hóa đơn về địa chỉ mail mà các đơn vị đã đăng ký với Trung tâm.

Mọi thắc mắc liên quan đến hóa đơn điện tử, Quý khách hàng vui lòng liên hệ bộ phận phát hành hoá đơn của Trung tâm theo số điện thoại: **02193 825 559** để được giải đáp.

Để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, Trung tâm dịch vụ Cấp thoát nước và Môi trường huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang mong được tiếp tục nhận được sự hợp tác và chia sẻ của Quý khách hàng./.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT

GIÁM ĐỐC

Lý Đức Giang